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เร่ิมประชุม              เวลา  09.00  น.   สมัยที่ 4/2553  ครั้งที่  2  (  15  พ.ย. 2553 ) 

ระเบียบวาระท่ี  1              ญัตติประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

นายวิเศษ   สุขรี   

 

 

 

 

 

 

 

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์ 

 

มติท่ีประชุม 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 

 

มติท่ีประชุม           

ระเบียบวาระท่ี  3 

 

 

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์ 

 

 

มติท่ีประชุม   

นายวิเศษ  สุขรี   

 

  

 

นายก อบต.    แจ้งที่ประชุมเร่ืองการรับมอบข้าวสารบรรจุถุงเฉลิมพระเกียรติฯ  คร้ัง

ที่ 3   จ านวน  67  กระสอบ  ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2553  เวลา  09.00 น. ณ 

บริเวณศาลากลางจังหวัดนครพนม  และให้ส่งรายชื่อผู้รับมอบข้าวสารในวันที่  9 

ธันวาคม  2553  เพื่อจะได้รวบรวมให้จังหวัดนครพนม   

- เร่ืองเงินอุดหนุนงานประเพณีต่าง ๆให้ทุกหมู่บ้านส่งโครงการด้วยจะได้ส่ง

ให้ทางจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

- เร่ืองผู้พิการที่ต้องการรถเข็นซึ่งมีอยู่ 3 คัน  และเงินช่วยเหลือผู้พิการ  2  

ราย ก็คงติดต่อรับแล้ว 

ปลัด  อบต. แจ้งเร่ืองงานลอยกระทงที่ อบต.ท่าลาด ก็ขอขอบคุณสมาชิกที่ให้ความ

ร่วมมือและงานก็ได้ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย 

ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ญัตติรับรองรายงานการประชุม  สมัยสามัญ  สมัยที่ 4 คร้ังท่ี 1/2553  

ลงวันท่ี  10  พฤศจิกายน  2553  

ท่ีประชุมรับรอง 

ญัตติเสนอเพื่อพิจารณา 

3.1  พิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม 

จ านวน  33  โครงการ  จ านวน  3,526,500  บาท   

ปลัด  อบต .  แจ้งที่ประชุม เ ร่ือง  เห็นชอบโครงการจ่ายขาดเงินสะสมใน

ปีงบประมาณ  2554  มีทั้งหมด  36    ซึ่งที่ประชุมต้องลงมติให้ความเห็นชอบที่ละ

โครงการ 

ท่ีประชุมมีมติ        ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   

นายก .อบต. ได้อ่านรายละเอียดของโครงการทุกโครงการและได้ท าเอกสารให้กับ

สภาฯและสมาชิกทุกท่านได้พิจารณาด้วย ดังนี ้

 



 

 

นายส าลี   ศรีสุธรรม   

นายถาวร  จิตมาตย์ 

 

 

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์ 

 
 

นายชายณรงค์   ทินโน  

 

นายตะวัน   บัวชุม 

 

นายชมเชย   สุขรี  

นายวีระศักดิ์   บัวชุม  

 

นายส าลี  ศรีสุธรรม 

 

มติท่ีประชุม 

 

 

นายชาญเดช  ถานัน 

 

นายสิงขร  มุลสุรินทร์ 
 
 

นายวิเศษ   สุขรี   

นายราชวัง  สุขรี   

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์  
 

 

ประธานสภา ฯ  ได้ให้สมาชิกอภิปราย  โครงการที่บริหารส่งให้ 

ส.อบต.หมู่ ท่ี  6 สอบถามงบประมาณพัฒนาของหมู่ที่   5  และหมู่ที่   13 ได้

มากกว่าทุกหมู่  และให้ลดงบประมาณของแต่ละหมู่ลงไม่ให้ถึงแสนจะได้ไม่ได้

ท าป้ายโครงการ 

ปลัด. อบต. อธิบายการท าป้ายโครงการก็ดีเป็นการโฆษณาประชาสัมพันธ์ งาน

การพัฒนาของ อบต. และจะได้รู้ว่าโครงการนี้ใช้งบประมารไปเท่าไหร่รู้ว่าใคร

เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  15  เสนอให้ตัดงบประมาณลงไม่ให้ถึงแสนจะได้ไหมจะได้ลด

ค่าใช้จ่ายในการท าป้ายโครงการ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  12  เสนอการท าป้ายโครงการเสนอควรท าเฉพาะโครงการที่ใหญ่ ๆ 

ก็พอ  ส าหรับโครงการที่งบประมาณน้อยไม่ต้องท า 

ส.อบต.หมู่ท่ี 11 สอบถามโครงการของหมู่ที่ 11 ถูกตัดหรือไม่ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  1 สอบถามการตัดงบประมาณไม่ให้ถึงแสนจะไม่ได้ท าป้าย

โครงการ จะได้งบประมาณในการพัฒนามากขึ้น   

ประธานสภาฯ เรียนถามสมาชิกสภาเกี่ยวกับการท าป้ายโครงการท าทุกโครงการ

หรือไม่ 

ท่ีประชุมมีมติ      เห็นด้วย   0       เสียง 

ไม่เห็นด้วย    27     เสียง 

ไม่ออกเสียง   3       เสียง 

ส.อบต.หมู่ท่ี  7  เสนอให้เปลี่ยนโครงการลงลูกรังที่ระบุแต่ละสายมาเป็นลงลูกรัง

ภายในหมู่บ้าน 

ส.อบต.หมู่ท่ี  8 เรียนถามเร่ืองโครงการถนนของหมู่ 8   งบของบริหารที่ได้แค่ 

70,000   บาท  ไม่ถึงแสน  อีก  30,000 บาท    หายไปไหน 

นายก  อบต.ชี้แจง ร่างงบประมาณที่ท าไว้ที่แรกตกไปแล้วไม่ได้น ามาพิจารณาอีก 

ส.อบต.หมู่ท่ี  9 เรียนถามโครงการเจาะบ่อบาดาลเพื่อการเกษตรของหมู่ 9  

ปลัด  อบต.ชึ้แจงเพิ่มเติมโครงการที่มีปัญหาให้ตัดออกได้เลยและโครงการเจาะ

บ่อบาดาลของหมู่ที่  1 ให้เพิ่มบ่อบาดาลหมู่ที่  2 เข้าด้วยอีก  1  บ่อ  และขอมติที่

ประชุมให้ความเห็นชอบ  

 

 



 

มติท่ีประชุม 

นายชายณรงค์  ทินโน 

 

นายพยับ  บัวชุม  

นายชาตรี  ศรีเรือง 

 

นายถาวร   จิตมาตย์   

 

นายวิเศษ  สุขรี   
 

 
 

นายส าลี   ศรีธรรม 

มติท่ีประชุม 

 

 

 
 

 

นายส าลี  ศรีสุธรรม  

 

 

 
 

นายตะวัน   บัวชุม 
 

 

 

 

 

 

 

 

นายส าลี  ศรีสุธรรม    
 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  

ส.อบต.หมูท่ี 15  เสนอให้ทางบริหารจัดงบประมาณท าป้ายหมู่บ้านด้วยส าหรับหมู่

ที่ไม่มีป้ายชื่อหมู่บ้าน 

ส.อบต.หมู่ท่ี  1  สอบถามงบประมาณที่ตัดลดลงจะเอาไปด าเนินการอะไร 

หัวหน้าส่วนโยธา ชี้แจงในรายละเอียดโครงการบางอย่างก็ไม่ได้ลงเอาไว้ เช่นลูกรัง

ถมไหลทาง  ว่างท่อระบายน้ าก็มีอยู่หลายแห่ง  

ส.อบต.หมู่ที่ 6  เสนอทางฝ่ายบริหารถ้ามีงบประมาณเหลือจ่ายขอลงลูกรังถนนสาย  

หมู่ที่  6  ไปหมู่ที่  8 เพราะว่าเดือดร้อนมาก ๆเลย 

นายก  อบต. ตอบข้อซักถามส าหรับถนนสายหมู่ที่  6 ไปหมู่ที่  8  จะจัดงบประมาณ

ให้ เพิ่มอีก 1 โครงการจ านวน  20,000 บาท  ให้ที่ประชุมพิจารณา  

และโครงการถนน ค.ส.ล. ของหมู่ที่  14 อีกหนึ่งโครงการ   

ประธานสภาฯ  เรียนถามที่ประชุมและลงมติให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสม 

ท่ีประชุมมีมติ   เห็นชอบ    27 เสียง 

ไม่เห็นชอบ   - เสียง 

ไม่ออกเสียง 3 เสียง 

3.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบการโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณ     

      รายจ่าย ปี 2554  

ประธานสภาฯ แจ้งให้สมาชิก หมู่ที่ 12 ชี้แจงในที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงงบประมาณ  ในงบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  โดยขอลด

งบประมาณจากโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่  12   

งบประมาณ  135,000 บาท  เพื่อไปขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร หมู่ที่   12   

จ านวน  35,000 บาท   

ส.อบต. หมู่ท่ี  12 ชี้แจงการขอตัดงบประมาณของหมู่ที่  12    โครงการต่อเติมอาคาร

อเนกประสงค์งบประมาณ  135, 000บาท ตัดลง  35,000 บาท  เพื่อน าไปขยายเขต

ไฟฟ้าเพื่อการเกษตรคงเหลือไว้   100,000 บาท และให้ที่ประชุมพิจารณา 

ประธานสภาฯ  เรียนถามสมาชิกสภาฯเพื่อขอมติการตัดงบประมาณของหมู่ที่  12  

โครงการต่อเติมอาคารอเนกประสงค์งบประมาณ   1350,000  บาท ตัดลง  35,000 

บาท  เพื่อน าไปขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรคงเหลือไว้   100,000 บาท 

ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

  



 

ระเบียบวาระท่ี  4  

นายถาวร  จิตมาตย์  

 

นายวิเศษ   สุขรี  

 

 

 

นายบุญถม   อนุสนธ์   

นายวิเศษ  สุขรี    

 

 

นางปราณี   แสนมิตร  

นายชัยชนะ   ยะไวย์ 

นายวีระศักดิ์  บัวชุม 

นายวิเศษ  สุขรี   

 

 

 

 

นายสิงขร  มุลสุรินทร์  

 

 

 

นายวิเศษ  สุขรี   

 

 

 

 

ญัตติอื่น ๆ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  6  สอบถามเร่ืองการซ่อมแซมคลองส่งน้ าของโครงการการเกษตรฤดูแล้ง

เพราะว่าจะใช้น้ าแล้ว   

นายก.อบต.ตอบข้อซักถามเร่ืองคลองส่งน้ าของสถานีสูบน้ านาบัว  ตอนนี้ทาง อบต.

รับผิดชอบเร่ืองค่าไฟฟ้าการซ่อมแซมในตอนนี้  ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ าได้เสียชีวิตรอให้

ทางกลุ่มประชุมสามัญประจ าปี และถ้าแต่งต้ังประธานใหม่แล้วจงเบิกเงิน  ให้ทางกลุ่ม

ซ่อมแซมกันเองก่อน  

ส.อบต.หมู่ท่ี  2  เสนอให้พัฒนาคลองน้ าที่ อบต. รับผิดชอบอยู่ 

นายก  อบต.  ตอบขอซักถามเร่ืองคลองน้ าที่ อบต.รับผิดชอบอยู่ มี  2 แห่ง คือ สถานีสูบ

น้ าบ้านต้องน้อย และสถานีสบูน้ านาบัว  คือค่าไฟฟ้าในการสูบน้ าทั้งสองสถานีแต่ไม่เคย

สรุปงบดุลเมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ อบต.ทราบเลยให้ทางกลุ่มส่งสรุปมาให้ด้วย  

ส.อบต.หมู่ท่ี   5 เรียนถามเร่ืองขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ า ของหมู่ที่  5  ที่ยังไม่ได้ท า 

ส.อบต.หมู่ท่ี  7 เรียนถามเร่ืองสวิตช์ไฟฟ้าอัตโนมัติ  ส่องสว่างของหมู่ที่  7  

ส.อบต.หมู่ท่ี 1 สอบถามเร่ืองไฟฟ้าเพื่อการเกษตรขอให้ติดตามให้ด้วย 

นายก อบต.  ตอบข้อซักถามเร่ืองไฟฟ้าบ้านนาบัว  หมู่ที่  5  ได้โอนงบประมาณให้ทาง

ไฟฟ้าไปแล้ว ทางไฟฟ้าก าลังด าเนินการอยู่ที่บ้านฮ้างหนองเดินอยู่คิดว่าคงไม่นานก็คงมา

ท าให้  ส่วนสวติซ์ไฟฟ้าอัตโนมัตินั้นได้สั่งซื้อให้เรียบร้อยแล้วเมื่อของมาจะให้ช่างไป

ด าเนินการติดต้ังให้  และเร่ืองไฟฟ้าเพื่อการเกษตรได้ส่งให้ทางไฟฟ้าแล้ว  คงรอ

งบประมาณจากทางไฟฟ้าถ้าได้มาจะแจ้งให้ทราบทุกหมู่ที่ส่งโครงการ 

ส.อบต.หมู่ท่ี  8  เสนอเร่ืองการส่งเอกสารเชิญประชุม ขอให้แนบโครงการไปพร้อมด้วย

จะได้พิจารณาก่อนเข้าร่วมประชุม  และเร่ืองขยะของเทศบาลเรณูนครอยากให้มาเผาหรือ

กลบให้เรียบร้อยด้วยเพราะตอนนี้ได้ส่งกลิ่นเหม็น ไปทั่วท าให้ประชนที่อยู่ใกล้ได้รับ

ความเดือดร้อน 

นายก อบต. ตอบข้อซักถามเร่ืองขยะของเทศบาล จะท าหนังสือส่งให้กับนายกเทศบาลมา

ด าเนินการให้ด่วน 

 

 

 

 

 

 



 

นายชาตินาวี   ราชสินธ์   

นายตะวัน  บัวชุม   

นายชายณรงค์  ทินโน  

 

นายวิเศษ   สุขรี  

 

 

 

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์ 

 

 

นายพยับ  บัวชุม  

นายชมเชย  สุขรี  

 

นายเกษมศักดิ์  ทิพย์วงค์ 

 

 

 

นางปราณี  แสนมิตร  

นายตะวัน   บัวชุม   

นายพยับ  บัวชุม 

นายเกษมศักดิ์   ทิพย์วงค์ 
 

นายส าลี  ศรีสุธรรม  

 

 
 

มติท่ีประชุม   

นายส าลี    ศรีสุธรรม 

ส.อบต.หมู่ท่ี  6 เรียนถามเร่ืองไฟฟ้าเพื่อการเกษตรจะส่งเร่ืองให้ใคร 

ส.อบต.หมู่ท่ี  12 เรียนถามเร่ืองไฟฟ้าแสงอาทิตย์จะส่งคืนให้กับใคร 

ส.อบต.หมู่ 15  เรียนถามเร่ืองไฟฟ้าแสงอาทิตย์ของหมู่ที่ 15 ได้ส่งมาให้แล้ว  ตั้งแต่ปี  

2552 เร่ืองไฟฟ้าเพื่อการเกษตรก็มีความต้องการแต่ไม่มีคนอยู่จริง 

นายก อบต. ตอบเร่ืองไฟฟ้าแสงอาทิตย์  ถ้าไฟฟ้าขยายเขตมาถึงแล้วก็ต้องส่งคืนให้กับ

อบต.แล้วย้ายให้กับผู้ต้องการต่อไป  ส่วนโครงการของ ส.ส.นั้นก็ได้ส่งไปเรียบร้อย

แล้วแต่ยังไม่มีหนังสือตอบรับกลับมา และส่วนเร่ืองไฟฟ้าเพื่อการเกษตรที่ปีนี้ส่งไม่

ทันก็ใหร้อส่งปีต่อไปถ้าไฟฟ้ามีโครงการมาใหม่ 

ปลัด  อบต.ชี้แจงเร่ืองการอยู่เวรยามของ  อบต.และเจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมาไม่ได้พูดกัน 

สิ้นปีงบประมาณจะมีการต้ังใหม่จะเร่ิมเดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป  เก็บเป็นค่าจ้างผู้อยู่

เวร เสาร์ – อาทิตย์ท่านละ  20  บาท  ต่อเดือน  

ส.อบต. หมู่ที่ 1 เรียนถามเร่ืองสัญญาจ้างลูกจ้างและยาม 

ส.อบต.หมู่ท่ี 11  เรียนถามเร่ืองการเก็บเงินเดือนละ  20 บาทนั้น เก็บได้ครบทุกคนหรือ

เปล่า  

ปลัด  อบต. ชี้แจงเร่ืองสัญญาจ้างของลูกจ้างและยาม   ส าหรับยามนั้นอยู่เฉพาะ

กลางคืนตั้งแต่เวลา  17.00 ถึง  08.00 น. ส าหรับคนงานก็ท างานตามเวลาราชการหยุด 

เสาร์- อาทิตย์   การเก็บนั้นอยู่กับผู้มีหน้าที่เก็บก็คงได้ครบทุกท่าน 

เพราะต้องจ่ายให้กับผู้มาเข้าเวรทุกเดือน  เดือนละ  500 บาท  ผู้เข้าเวรนั้น  2  ท่าน 

ส.อบต.หมู่ท่ี  5 เสนอให้เจ้าหน้าที่ส่วนการคลังหักเอาจากค่าตอบแทน 

ส.อบต.หมูท่ี่  12 เสนอการจ้างคนงานและภารโรง 

ส.อบต.หมู่ท่ี  1 การท าสัญญาจ้างท าวันวันเช่นภารโรงของโรงเรียน  

ปลัด  อบต.  ตอบการหักเงินจากเงินเดือนท าไม่ได้เพราะเป็นเงินโอนเข้าบัญชีการจ้าง

ลูกจ้างนั้นเป็นรายเดือน และหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ไม่ได้จ้างทุกวัน   

ประธานสภา ฯ  เรียนถามสมาชิกสภาและขอมติที่ประชุมเกี่ยวกับการจ้างเวรยามอยู่ 

เสาร์ – อาทิตย์ และจ่ายท่านละ 20  บาทต่อเดือน  ทั้งสมาชิกบริหารเจ้าหน้าที่และ

คนงานทุกคน 

มติท่ีประชุมเห็นชอบเป็นเอกฉันท์   

ประธานสภาฯ  เรียนถามสมาชิกสภาเร่ืองการไปศึกษาดูงานจะไปที่ไหน 

 

 

 



 

นายใบพิศ  อัตติยะ   

นายประเสริฐ  ศรีสุธรรม  

นายชาตินาวี  ราชสินธุ์ 

นางปราณี สุนีกร   

นายส าล ี   ศรีสุธรรม 

มติท่ีประชุม    

 

 

นายบุญถม   อนุสนธ์  

นายส าลี  ศรีสุธรรม 

 

 

เลิกประชุม  เวลา  14.00 น 

 

ลงชื่อ    ยุทธกิจ บัวชุม      ผู้บันทึกการประชุม                ลงชื่อ      ส าสี  ศรีสุธรรม     ผู้รับรองรายงานการประชุม 

       ( นายยุทธกิจ บัวชุม )                                                       ( นายส าสี  ศรีสุธรรม ) 

 เลขานุการสภา อบต.โคกหินแฮ่                                                  ประธานสภา อบต. โคกหินแฮ่ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 

ลงชื่อ       ยอด  เคนกิ              ลงชื่อ     ตะวัน  บัวชุม  ลงชื่อ    ชายณรงค์  ทินโน 

           (นายยอด  เคนกิ  )                                  (นายตะวัน  บัวชุม)                          (นายชายณรงค์  ทินโน) 

        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 3                             สมาชิก อบต. หมู่ที่ 12                        สมาชิก อบต. หมู่ที่ 15 

 

 

 

 

 

 

 

รองประธานสภาฯ เสนอไปศึกษาดูงานต่าง ประเทศ ( ประเทศลาว) 

ส.อบต.หมู่ท่ี  10  เสนอไปศึกษาดูงานทางภาคเหนือ 

ส.อบต. หมู่ท่ี 6  เสนอไปภาค อีสาน 

ส.อบต.หมู่ท่ี  4 เสนอไปภาคกลาง 

ประธานสภาฯ  เรียนถามสมาชิกสภาฯเร่ืองการไปศึกษาดูงานจะไปที่ไหน 

ท่ีประชุมมีมติ    ภาคเหนือ  7 เสียง 

  ภาคอีสาน  1 เสียง 

  ภาคกลาง  2 เสียง 

ส.อบต.หมู่ท่ี  2   เสนอการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างล่าช้าให้ซ่อมให้เร็วด้วย  

ประธานสภา ฯ กล่าวสรุปการประชุมทั้ง 4  วาระ  แล้วกล่าวปิดประชุมสมัยสามัญสมัย

ที่ 4  คร้ังที่ 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


